

## แบบเสนอโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลควนโพธิ์

เรื่อง ขอเสนอโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลควนโพธิ์

ด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนโพธิ์ มีความประสงค์จะจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลควนโพธิ์ เป็นเงิน ๔๘,๖๕๐ บาท โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้

### ส่วนที่ ๑ : รายละเอียดโครงการ

#### ๑. หลักการและเหตุผล

ไข้เลือดออกเป็นปัญหาที่สำคัญของการสาธารณสุขระดับประเทศ เนื่องจากความรุนแรงของโรคแปรผันตรงต่ออัตราการตายและการป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกส่งผลต่อสุขภาพของผู้ป่วยเอง ชุมชน / สังคม ตามลำดับ แต่เดิมระบาดวิทยาของโรคไข้เลือดออกจะพบในกลุ่มเด็กอายุระหว่าง ๕-๙ ปีแต่ในปัจจุบันสามารถพบได้ทุกกลุ่มอายุ ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ และดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การเกิดโรคไข้เลือดออกยังคงมีการระบาดทุกปี

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนโพธิ์เมื่อปี ๒๕๕๘ มีผู้ป่วยไข้เลือดออกรวม ๒๘ รายคิดเป็นอัตรา ๑,๖๒๒.๒๔ ต่อแสนประชากร ปี ๒๕๕๙ มีผู้ป่วย ๒ ราย คิดเป็นอัตรา ๑๒๓.๖๑ ต่อแสนประชากร มีการระบาดปีเว้นปี และปี ๒๕๖๐ มีแนวโน้มจะมีการระบาดของโรคเพิ่มขึ้น สอดคล้องตามหลักการวิเคราะห์งานระบาดวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์การระบาดและให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกร่วมกับ อสม.ในการควบคุมลูกน้ำยุงลายให้ได้ผล ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจจากประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน โรงเรียน ดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทุกหลังคาเรือน อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้มีการดำเนินงานให้มีความครอบคลุมมากขึ้น มีการนำระบบแผนที่หมู่บ้านมาใช้และช่วยในการประเมินผลและควบคุมลูกน้ำยุงลายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้สามารถลดการระบาดของโรคลงได้ อีกทั้งยังต้องสร้างความตระหนักให้กับชุมชน ท้องถิ่น การให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนให้การป้องกันโรคได้ผลมากยิ่งขึ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนโพธิ์ จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ใน ปี ๒๕๖๐ ขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อลดอัตราป่วยของโรคไข้เลือดออกลงให้เหลือน้อยที่สุด

#### ๒. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกครัวเรือนมีความรู้ความเข้าใจและร่วมมือในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง

๒. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ในปี ๒๕๖๐ ไม่เกิน ๕๐ ต่อแสนประชากร

๓. เพื่อลดความชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย ในทุกหมู่บ้าน

๔. โรงเรียน/ศาสนสถาน ทุกแห่งปลอดลูกน้ำยุงลาย